

Số: 812 /TB-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO**Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến
tại cuộc họp chuyển giao quản lý toàn diện về sản, nhi từ
Cục Quản lý khám chữa bệnh sang Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi Giao ban Cơ quan Bộ ngày 26/5/2017 về việc xem xét chuyển giao quản lý toàn diện mạng lưới sản, nhi từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sang Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; ngày 03/7/2017, Gs.Ts. Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp với sự tham dự của Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ/Cục gồm: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Bảo hiểm Y tế.

Sau khi nghe Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em báo cáo căn cứ và đề xuất việc chuyển giao quản lý mạng lưới chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em bao gồm cả các cơ sở khám chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa trong phạm vi cả nước từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh sang Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước cũng như sự phát triển của chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em/ sức khỏe sinh sản, giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em và sơ sinh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng cao của người dân; Ý kiến của các Vụ/Cục tại cuộc họp; ý kiến tiếp thu của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đã có một số ý kiến kết luận như sau:

1. Ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong sự phát triển của hệ thống khám chữa bệnh nói chung và của chuyên ngành sản phụ khoa, nhi khoa nói riêng. Trong thời gian vừa qua, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cũng đã chủ động phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong việc quản lý, chỉ đạo, xây dựng triển khai các hướng dẫn chuyên môn và các quy trình kỹ thuật chuyên ngành sản phụ khoa, nhi khoa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh.

2. Nội dung cuộc họp để thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đây cũng là bước đầu cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Việc chuyển giao cần được thực hiện trên nguyên tắc phân công dựa vào nhu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, có tính đến điều kiện, khả năng của từng đơn vị, đảm bảo đoàn kết, tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Việc chuyển giao đầu mối quản lý hệ thống khám chữa bệnh sản, nhi sẽ giúp phát huy vai trò của từng đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công. Công tác quản lý hệ thống khám chữa bệnh nói chung và mạng lưới chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em/ sức khỏe sinh sản bao gồm cả các cơ sở khám chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa trong phạm vi cả nước cần có những đơn vị đầu mối cụ thể nhằm giảm thiểu việc chồng chéo cũng như phát huy vai trò của các đơn vị đầu mối. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cần được phân công chức năng nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới; quy trình chuyên môn kỹ thuật; quản lý chất lượng dịch vụ chuyên ngành sản phụ khoa, nhi khoa; phân công chỉ đạo tuyến; chuyên giao gói kỹ thuật; giải quyết các khiếu kiện/bức xúc của người dân về tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, tử vong trẻ em... để chủ động hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em.

4. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm chung về quản lý khám chữa bệnh như quy chế bệnh viện, làm đầu mối thực hiện cấp giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề cho toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh cũng như dự phòng có cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm cả mạng lưới khám chữa bệnh sản phụ khoa/kế hoạch hóa gia đình, nhi khoa... Trong quá trình thực hiện cần có sự tham gia về chuyên môn của các đơn vị liên quan. Đối với lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa cần có sự tham gia của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, chưa phù hợp, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cần thảo luận, báo cáo Lãnh đạo Bộ điều chỉnh để đảm bảo thống nhất, giảm thiểu chồng chéo, nâng cao hiệu quả công việc.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ/Cục/Tổng cục (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh/TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, VPB1.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ**



Nguyễn Xuân Trường